

Số: /CTr-LĐLĐ

Bắc Giang, ngày tháng 8 năm 2023

## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động giai đoạn 2023 - 2028**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Chương trình đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động giai đoạn 2023-2028 như sau:

#### **I. MỤC TIÊU**

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp; có trình độ học vấn và nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua, các hoạt động của tổ chức công đoàn tại cơ sở được sôi nổi, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

#### **II. CHỈ TIÊU PHÂN ĐẦU ĐẾN NĂM 2028**

1. Tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Công đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp, đoàn viên và người lao động.

2. Hàng năm có 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trong đó có ít nhất 70% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đạt chuẩn văn hóa. 95% gia đình đoàn viên và người lao động đạt gia đình văn hoá.

3. Trong nhiệm kỳ tổ chức 150 cuộc tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho công nhân lao động khu nhà trọ; 02 cuộc tập huấn về nghiệp vụ công tác tuyên giáo công đoàn.

4. Phân đấu hàng năm, mỗi công đoàn cơ sở bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp.

5. Hàng năm, tổ chức các giải văn hóa, thể thao cấp tỉnh như: Cầu lông, bóng chuyền hơi, khiêu vũ, dân vũ, thi tiếng hát công nhân, Giờ thứ 9.

6. Trong nhiệm kỳ, tổ chức ít nhất 01 hội diễn văn nghệ cấp tỉnh; ít nhất 02 giải bóng đá công nhân viên chức lao động.

### **III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

#### **1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với hình thức, nội dung và phương pháp phù hợp với từng đối tượng đoàn viên và người lao động và loại hình công đoàn cơ sở. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Công đoàn; chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 11/CTr-LĐLĐ ngày 11/6/2008 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) và Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Bắc Giang.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; quan tâm bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên và người lao động ưu tú để tổ chức Đảng xem xét, kết nạp.

#### **2. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kế hoạch số 222/KH-LĐLĐ ngày 09/11/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 15/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 42/HD-LĐLĐ ngày 20/8/2021 về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 317/KH-LĐLĐ ngày 08/02/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đến cán bộ, đoàn viên và người lao động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền gắn với việc biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Chú trọng tuyên truyền về những điển hình trong xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác của đoàn viên và người lao động, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp công đoàn.

Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các trang mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh về những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, công tác và học tập.

### **3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật**

Tiếp tục tổ chức tốt công tác tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới người lao động, nhất là Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; an ninh mạng, tín dụng đen; phòng, chống mua bán người và các tệ nạn xã hội..., trong đó chú trọng tuyên truyền trực tiếp tại doanh nghiệp và công nhân lao động khu nhà trọ theo Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng “Nhà trọ công nhân an toàn, văn minh”, giai đoạn 2022-2025.

Chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về chính trị và trách nhiệm của đoàn viên và người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng tác phong công nghiệp cho công nhân lao động; xây dựng môi trường làm việc ổn định và tiên bộ.

Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn cần chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn thông qua việc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội zalo, facebook...tăng cường đưa tin, bài phản ánh hoạt động của tổ chức công đoàn nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống công nhân viên chức lao động cũng như xã hội, góp phần tạo dựng hình ảnh, vị thế của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

### **4. Công tác nắm bắt thông tin, dư luận xã hội**

Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung hướng mạnh về cơ sở, đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho công nhân lao động. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đoàn viên và người lao động; giải quyết và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở, tạo môi trường văn hóa, văn minh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo tình hình, tư tưởng đoàn viên và người lao động, tình hình hoạt động của doanh nghiệp; duy trì nền nếp chế độ gian ban dư luận xã hội.

### **5. Tổ chức Tháng Công nhân hàng năm**

Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp “Tháng Công nhân” theo chủ đề hàng năm gắn với Tháng an toàn vệ sinh lao động, trong đó tập trung các nội dung:

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền; phối hợp có hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là hệ thống báo chí công đoàn, các trang thông tin điện tử, các fanpage, facebook của công đoàn trong phản ánh kết quả hoạt động; phong trào thi đua lao động sản xuất; gương người tốt, việc tốt;

các công trình, sản phẩm của đoàn viên, người lao động và công đoàn các cấp.

- Tuyên truyền về ý nghĩa ngày Quốc tế Lao động (1/5) ở Việt Nam. Đoàn viên đoàn viên và người lao động thực hiện tốt trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật, lao động có ý thức, có kỷ luật và đạt năng suất cao.

- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và dành sự quan tâm tốt hơn, thiết thực hơn đến đoàn viên, công nhân lao động; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Tổ chức tôn vinh những công nhân lao động tiêu biểu; các giải thể thao, các chương trình văn nghệ, vui chơi, giải trí...; đề xuất, hỗ trợ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”; thăm, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuyên truyền, tư vấn pháp luật với nội dung liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức hiệu quả hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động “Tháng Công nhân” và Tháng an toàn vệ sinh lao động hàng năm trong các cấp công đoàn.

## **6. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần**

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 126/KH-LĐLĐ ngày 30/5/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; Kế hoạch số 44/KH-LĐLĐ ngày 04/6/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Nghị quyết số 3a/NQ-TLĐ ngày 17/02/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI “về nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”; Kế hoạch số 83a/KH-LĐLĐ ngày 10/6/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2021-2026.

Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026; Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ, ngày 10/5/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021

của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn số 67/HD-LĐLĐ ngày 05/6/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”; Hướng dẫn số 68/HD-LĐLĐ ngày 05/6/2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Nhà trọ công nhân an toàn, văn minh” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tham gia đăng ký và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; gia đình văn hoá hằng năm.

## **7. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng**

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn chú trọng đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn; đảm bảo cán bộ công đoàn nói chung, trong đó có cán bộ làm công tác tuyên giáo là những người thực sự vững vàng về tư tưởng, chính trị, tinh thông về lý luận; giỏi về chuyên môn, thành thạo về nghiệp vụ và có sự nhạy cảm chính trị. Với phương châm cán bộ tuyên giáo phải “Nghe kỹ, nghĩ nhanh, viết rành, nói giỏi”.

Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ cho thành viên tổ đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội của hệ thống công đoàn tỉnh Bắc Giang.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Liên đoàn Lao động tỉnh**

Hằng năm xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động theo từng thời gian cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đoàn viên và người lao động, nhất là công nhân lao động trong các khu công nghiệp, công nhân trong khu nhà trọ, nhà ở xã hội, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, tư vấn trực tiếp và tư vấn trên truyền hình.

Giao Ban Tuyên giáo-Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc; phối hợp với các ban, đơn vị để triển khai thực hiện Chương trình trong các cấp công đoàn, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

Hằng năm, chú trọng việc sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, công tác và học tập. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình vào năm 2028.

### **2. Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Văn phòng tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh**

Hằng năm, căn cứ Chương trình công tác và các chương trình, kế hoạch

của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện.

### **3. Liên đoàn lao động huyện, thành phố; công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh**

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ nhằm nâng cao chất lượng trong công tác chỉ đạo phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện lấy phương pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chủ yếu.

Cụ thể hoá chương trình hành động thành các mục tiêu, biện pháp cụ thể, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đến toàn thể đoàn viên và người lao động; lựa chọn những nội dung trọng tâm, tổ chức nhiều mô hình hoạt động lồng ghép, bảo đảm tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tham mưu với cấp uỷ đảng, tăng cường sự phối hợp của chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động; các ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong tổ chức các hoạt động của công đoàn; kịp thời làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng các hoạt động.

Phối hợp với các ban, Văn phòng, Văn phòng tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh và Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung Chương trình này.

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra./.

#### ***Nơi nhận:***

- Thường trực Đoàn Chủ tịch TLD (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tổng Liên đoàn;
- Báo Lao Động; Tạp chí Lao động và Công đoàn;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Sở Tư pháp;
- Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bắc Giang;
- Các đồng chí UVBCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII;
- Các ban, Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Nhà Văn hóa Lao động tỉnh;
- LĐLĐ huyện, thành phố; CĐ ngành, CĐVC tỉnh, CĐ các KCN tỉnh; CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, Ban TG&NC.

**TM. BAN CHẤP HÀNH  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Cảnh**

